



ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
(ฉบับที่ ๒)

ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนด
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัด
และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น

ดังนั้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จึงกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ดังนี้

๑. ให้นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตามตารางเรียนที่กำหนดของภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงระยะเวลาหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว
๒. ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แบบปฏิบัติงาน
ที่บ้าน (Work From Home) และกรณีได้รับคำสั่งแต่งตั้งเวรยามดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษา
ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และไม่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด สถานที่เสี่ยง ชุมชนต่าง ๆ
หากไม่มีความจำเป็น และสามารถปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ
๓. ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ตามรูปแบบที่ทาง สพฐ. กำหนด
หรือมอบหมายงานให้นักเรียนทำใบงาน ใบกิจกรรม หรือค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๔. ให้ครูที่ปรึกษา ติดตามสอบถามนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ หากพบข้อบ่งชี้ที่มีความเสี่ยง หรือ
อาการจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ ทราบทันที เพื่อรายงานต้นสังกัดต่อไป
๕. ให้นักเรียนประจำเข้าหอพักในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะเปิดทำการเรียน
การสอนอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เว้นแต่จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
๖. งดให้บริการหรือการใช้สถานที่ในโรงเรียนกับบุคคลภายนอกทุกกรณี

นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนควรปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการประกาศกำหนด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด หากพบข้อบ่งชี้
ที่มีความเสี่ยง หรืออาการจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ใกล้บ้านและสื่อสารข้อมูลให้ทางโรงเรียนทราบทันที เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนในความปกครองของท่าน
โดยผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเป็นระยะ ผ่านช่องทาง
www.kanchanapisek.ac.th หรือช่องทาง Facebook : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพีระวัตร จันทร์กุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์